



ประกาศจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวปวีณา คำดี	
๒	๐๐๒	นางสาวปวีณา บุญปลื้ม	
๓	๐๐๕	นางสาวนัสส์สสร เสมแก้ว	

บัญชีรายชื่อข้างต้นให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
รายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้ และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๔. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการ
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว พร้อมผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกัน
จะต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการ หรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร
ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือน
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อทำสัญญาค้ำประกันตามแบบที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วกำหนด
โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ) เพื่อเข้ารับบรรจุเป็นพนักงานราชการต่อไป
หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ
ตามที่สอบคัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชรินทร์ เข้มราช.

(นายชรินทร์ เข้มราช)

ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว